



Các quy tắc & nguyên tắc chống hối lộ toàn cầu của CEVA

Quy tắc & Nguyên

Chống hối lộ

Chúng tôi là một đội

Chúng tôi tự hào hành động với sự liêm chính và chống lại các hành vi tham nhũng, bất hợp pháp và phi đạo đức. Chúng tôi là tấm gương mẫu mực khi kinh doanh. Tại CEVA, mọi nhân viên, ở mọi vị trí – từ công nhân cho đến Hội đồng Quản trị – đều áp dụng và tuân theo các quy tắc này.

Mục đích, ứng dụng và phạm vi

Mục đích của các Quy tắc & Nguyên tắc Chống Hối lộ Toàn cầu (“R&P”) này là để đảm bảo rằng CEVA, các công ty con và chi nhánh, nhân viên và đối tác kinh doanh ở mọi vị trí tuân thủ tất cả các luật và quy định chống tham nhũng hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở FCPA, Công ước OECD, Đạo luật chống Hối lộ của Vương quốc Anh, Sapin II* và các luật chống tham nhũng tương tự có hiệu lực ở các quốc gia nơi CEVA kinh doanh và hoạt động.

Những R & P này giải thích những rủi ro về hối lộ và tham nhũng, đồng thời thông báo cho nhân viên về những gì họ nên và không nên làm để đảm bảo tất cả chúng ta tiếp tục hành động một cách liêm chính. Các R & P này nên được đọc cùng với [Bộ quy tắc Một CEVA](#) cũng như bất kỳ quy định nội bộ nào khác.

Các câu hỏi liên quan đến R&P này vui lòng liên hệ bộ phận [Đạo đức & Tuân thủ](#).

Chúng tôi cam kết hành vi kinh doanh có đạo đức

Tất cả chúng ta đều thực hiện cam kết tuân thủ các luật và quy định chống hối lộ hiện hành. Cùng với các đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi phấn đấu vì một thế giới thịnh vượng, an toàn và không tham nhũng. Mỗi người trong chúng ta nỗ lực hết mình để bảo vệ nguyên tắc không khoan nhượng đối với hành vi hối lộ.

Chúng tôi không khoan nhượng đối với hối lộ

Chúng ta không bao giờ được cung cấp, hứa hẹn, cho hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, với mục đích gây ảnh hưởng không đúng đến hành động của người đó để có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đảm bảo lợi thế kinh doanh.

Quà tặng, Giải trí & Đãi ngộ

Chúng tôi đảm bảo rằng quà tặng, giải trí và các đãi ngộ được nhận và cung cấp luôn hợp pháp, hợp lý, được chấp nhận về mặt văn hóa và trong giới hạn tài chính nội bộ của CEVA. Ngay cả khi quà tặng, giải trí hoặc đãi ngộ được trao đổi vì những động cơ thuần túy nhất của tình bạn cá nhân hoặc nghề nghiệp, chúng có thể bị hiểu lầm và coi là một lợi thế không chính đáng. Chúng tôi bảo vệ CEVA và tuân thủ [Quy tắc & Nguyên tắc Quà tặng, Giải trí & Đãi ngộ](#) để tránh bất kỳ nhận thức nào về hối lộ, xung đột lợi ích hoặc không phù hợp.

Chúng tôi tương tác với các quan chức chính phủ một cách có trách nhiệm

Chúng tôi tiến hành tất cả các tương tác với các quan chức chính phủ với sự liêm chính và trung thực một cách minh bạch và chuyên nghiệp. Chúng tôi không cho phép cung cấp hoặc chấp nhận bất cứ điều gì có giá trị từ một quan chức chính phủ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích có được doanh nghiệp hoặc ảnh hưởng không đúng đến quyết định hoặc hành động của bên kia.

Bất kỳ mối quan hệ nào với các quan chức chính phủ phải tuân thủ các quy tắc và quy định nghiêm ngặt

* Luật số 2016-1691 về Minh bạch, chống tham nhũng và hiện đại hóa đời sống kinh tế, ngày 9 tháng 12 năm 2016.

và bất kỳ lợi ích nào được truyền đạt cho một quan chức chính phủ phải hoàn toàn minh bạch, được ghi chép đúng và hạch toán đầy đủ.

Tất cả quà tặng, đãi ngộ hoặc giải trí được cung cấp cho các quan chức chính phủ phải được phê duyệt bởi bộ phận Đạo đức & Tuân thủ, đảm bảo phù hợp với [R&P Quà tặng, Giải trí & Đãi ngộ](#).

Đóng góp chính trị

Nhìn chung, CEVA không can thiệp vào các vấn đề chính trị và tất cả chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật lệ và quy định về tài chính, đạo đức cũng như các quy định khác liên quan đến hoạt động chính trị.

Với tư cách là một công dân, tất cả chúng ta đều có thể tham gia vào các hoạt động chính trị và đóng góp dưới danh nghĩa của chính mình, bằng thời gian riêng và tiền của chính mình. Tuy nhiên, CEVA không tham gia vào chính trị và không thể đóng góp chính trị nếu không có sự chấp thuận của Chủ tịch CEVA. [Quy tắc kinh doanh của CEVA](#) đã đặt ra các quy tắc và phê duyệt bắt buộc liên quan đến đóng góp chính trị.

Đóng góp từ thiện

Đóng góp từ thiện là một phần sứ mệnh của CEVA. Chúng tôi tiến hành các hoạt động từ thiện nhằm thúc đẩy lợi ích tốt nhất và góp phần tạo nên danh tiếng tốt cho CEVA.

Trước bất kỳ khoản quyên góp hoặc đóng góp từ thiện nào, chúng tôi phải đảm bảo tính chính trực của người thụ hưởng và đảm bảo không có mối liên hệ nào với quan chức chính phủ đang ở vị trí hành động hoặc đưa ra quyết định có lợi cho CEVA.

Các khoản đóng góp từ thiện chỉ có thể được thực hiện theo [Quy tắc kinh doanh của CEVA](#) và phải được gửi trước tới Bộ phận Truyền thông toàn cầu và Đạo đức & Tuân thủ.

Tài trợ

CEVA có thể tài trợ cho các hoạt động và sự kiện thể thao, cộng đồng và văn hóa. Tuy nhiên, tài trợ không bao giờ được sử dụng để đạt được lợi thế kinh doanh không chính đáng. Trước khi tài trợ, bạn phải nhận được sự chấp thuận từ quản lý địa phương và đảm bảo rằng:

- Các hành động tài trợ không được đưa ra nhằm mục đích gây ảnh hưởng quá mức đến người nhận (ví dụ: đưa ra quyết định kinh doanh không phù hợp, với mục đích có lợi cho CEVA);
- Phần liên quan đến kinh doanh của sự kiện đó chiếm ưu thế và sự kiện này phải đóng góp vào danh tiếng tốt của CEVA;
- Việc tài trợ không được thực hiện trong/ ngay/ trước hoặc sau khi đàm phán hợp đồng hoặc trong quá trình đấu thầu với CEVA;
- Việc tài trợ phải được lập thành văn bản và lưu giữ theo các yêu cầu quản lý của địa phương về lưu giữ tài liệu;
- Tất cả các chi phí tài trợ của CEVA phải được thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp.

Mọi yêu cầu tài trợ phải được gửi trước tới bộ phận Truyền thông Toàn cầu và Đạo đức & Tuân thủ.

Vận động hành lang

Vận động hành lang (hoặc đại diện cho lợi ích) tăng cường đối thoại và thông báo các quyết định của cơ quan công quyền có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của CEVA. Tuy nhiên, các nỗ lực vận động hành lang phải chuyên nghiệp, hợp lý và phù hợp để tránh xuất hiện sự ảnh hưởng của việc bán hàng rong. Mọi hoạt động đại diện cho lợi ích của CEVA đều phải tuân thủ các quy định và chính sách liên quan của Tập đoàn.

Thanh toán hỗ trợ

Các khoản thanh toán hỗ trợ không được thực hiện trong CEVA và bị nghiêm cấm. Trong trường hợp tổng tiền liên quan đến mối đe dọa đối với sự an toàn của nhân viên CEVA hoặc bất kỳ yêu cầu thanh toán hỗ trợ nào khác, hãy thông báo cho người quản lý trực tiếp của bạn và bộ phận Đạo đức & Tuân thủ ngay lập tức.

Ảnh hưởng bán hàng rong

Ảnh hưởng của việc rao bán không tồn đọng trong CEVA. Trong bất kỳ tình huống nghi ngờ nào, hãy tham khảo ý kiến của bộ phận Đạo đức & Tuân thủ ngay lập tức.

Chúng tôi lưu giữ sổ sách và hồ sơ chính xác

Tất cả các sổ sách và hồ sơ tài chính của chúng tôi đều phản ánh chính xác lý do, mục đích, nội dung và tính hợp pháp của các giao dịch và thanh toán. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật của sổ sách và hồ sơ mà chúng tôi sở hữu.

Chúng tôi không xúi giục hoặc tạo điều kiện cho các bên thứ ba thực hiện các mục nhập liệu không đầy đủ hoặc sai lệch trong hồ sơ của họ. Chúng tôi cảnh giác với các giao dịch đáng ngờ mà chúng tôi lo ngại về các bên liên quan, cấu trúc và/ hoặc số tiền thu được từ nó. Tại CEVA, chúng tôi không:

- Ủy quyền hoặc tài trợ cho bất kỳ giao dịch nào không được tiết lộ hoặc không được ghi lại trong sổ sách, hồ sơ và tài khoản của chúng tôi;
- Phê duyệt, xúi giục hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào với mục đích hoặc hiểu rằng khoản thanh toán đó sẽ được sử dụng cho mục đích khác ngoài những gì được mô tả trong các tài liệu hỗ trợ;
- Bỏ sót, làm sai lệch hoặc ngụy trang các mục nhập liệu trong bất kỳ sổ sách và hồ sơ nào của chúng tôi hoặc xúi giục và tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào tự làm như vậy;
- Thanh toán các chi phí không phù hợp, trái phép và/ hoặc không được chứng minh bằng các tài liệu đầy đủ;
- Xử lý, sở hữu, che giấu hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào khác đối phó tiền quỹ hoặc tài sản khi có kiến thức hoặc nghi ngờ rằng chúng liên quan đến tội phạm tiềm ẩn hoặc tài trợ khủng bố.

Trách nhiệm của đối tác kinh doanh của CEVA

Cùng nhau, chúng tôi cung cấp một chuỗi cung ứng mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào. Tại CEVA, chúng tôi tuân theo một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt để hợp tác với các bên thứ ba (nhà cung cấp, nhà đồng thầu, nhà thầu phụ, trung gian, đại lý, v.v.). Chúng tôi tuân theo [Chương trình thẩm định tuân thủ của bên thứ ba của CEVA](#) để đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề tham nhũng và hối lộ. Chúng tôi không bao giờ lôi kéo các đối tác kinh doanh để hối lộ hoặc vi phạm luật chống tham nhũng.

Chúng tôi lên tiếng

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ các giá trị và danh tiếng của mình. Nếu bạn nghi ngờ bất cứ ai vi phạm các R&P này, bạn nên lên tiếng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo [Quy tắc & Nguyên tắc Ngăn chặn Trả thù và Lên tiếng](#).

Thuật ngữ

Thời hạn	Định nghĩa
Tham nhũng	Lạm dụng quyền hạn được giao để thu lợi cá nhân không chính đáng.
Hoạt động hối lộ	Đề nghị, hứa hẹn hoặc đưa ra bất cứ điều gì có giá trị như một sự xúi giục cho một hành động bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc vi phạm lòng tin (ví dụ: hối lộ một quan chức chính phủ để có được giấy phép, hối lộ nhỏ cho các quan chức hải quan để đẩy nhanh việc vận chuyển hàng hóa, thuê con trai của một quan chức chính phủ để gây ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng, v.v).
Hối lộ thụ động	Yêu cầu, đồng ý hoặc chấp nhận bất cứ thứ gì có giá trị như một sự xúi giục cho một hành động bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc vi phạm lòng tin (ví dụ: một nhân viên bảo vệ được hối lộ để được phép truy cập vào tòa nhà với mục đích trộm cắp, một chuyên gia mua sắm yêu cầu 'lại quả' để trao hợp đồng; một nhà điều hành chấp nhận sự ưu ái của khách hàng để đẩy nhanh việc giao hàng, v.v.).

Tiền lại quã	Một khoản hối lộ được nhà thầu trả dần, thường được thực hiện theo thỏa thuận phần trăm của hợp đồng.
Đối tác kinh doanh CEVA	Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp, nhà tư vấn, bên trung gian, nhà thầu, nhà thầu phụ, đại lý, nhà môi giới hải quan, giao nhận vận tải, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, đại diện, đối tác liên doanh hoặc các công ty và cá nhân mà CEVA có mối quan hệ kinh doanh hoặc thương mại hoặc những người có thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý để hành động thay mặt CEVA.
Quan chức chính phủ	Một cá nhân được xác định là một quan chức chính phủ theo luật pháp địa phương. Điều này bao gồm nhân viên của bất kỳ chính phủ nào (chẳng hạn như cơ quan quản lý, quan chức hải quan hoặc cơ quan thuế), các công ty do chính phủ điều hành hoặc thuộc sở hữu của chính phủ, các cơ quan chính phủ (chẳng hạn như các trường đại học, ngân hàng hoặc bệnh viện do chính phủ tài trợ), các đảng phái chính trị hoặc ứng cử viên, thành viên gia đình của nhân viên chính phủ hoặc bất kỳ ai có ảnh hưởng chính trị, ngay cả khi không có mối ràng buộc chính thức của chính phủ. Đầu tư của chính phủ vào các công ty nghiên cứu, công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ vận tải cũng phải được xem xét ở một số khía cạnh nhất định. Nếu bạn không chắc chắn về việc liệu một cá nhân hoặc tổ chức có thể được coi là quan chức chính phủ hay không, hãy liên hệ với bộ phận Đạo đức & Tuân thủ.
Quà tặng, Giải trí & Đãi ngộ	Bất cứ thứ gì có giá trị được cung cấp hoặc nhận được từ người khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của CEVA. “Quà tặng” có thể bao gồm tiền mặt, hàng hóa và dịch vụ mà người thụ hưởng không thanh toán theo giá thị trường, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá, mặt hàng xa xỉ, đăng ký sản phẩm hoặc, giấy phép, v.v. “Giải trí” có thể bao gồm vé hoặc bất kỳ hình thức mời tham gia nào khác đến các môn thể thao trực tiếp hoặc ảo, âm nhạc, sự kiện văn hóa, hội nghị kinh doanh, v.v. “Đãi ngộ” có thể bao gồm bất kỳ hình thức tiện nghi nào: du lịch và chuyến đi bằng xe hơi, hàng không, tàu hỏa, hoặc thuyền, chỗ ở khách sạn, bữa ăn, thanh toán hóa đơn nhà hàng, v.v. * Không bao gồm các mặt hàng quảng cáo, nhật ký, lịch, bút, bút chì hoặc các sản phẩm tương tự có logo của công ty và chiêu đãi khiêm tốn (trà, cà phê, nước) được cung cấp trong các cuộc họp.
Bất cứ điều gì có giá trị	Bất kỳ hình thức phúc lợi nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: <ul style="list-style-type: none"> • Tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền, thẻ quà tặng, khoản vay, quà tặng hoặc giải thưởng; • Lời mời làm việc hoặc lời hứa về việc làm trong tương lai (cho một cá nhân hoặc bất kỳ người thân nào của họ); • Các điều khoản thuận lợi về sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc giảm giá sản phẩm; giải trí & đãi ngộ (thanh toán hóa đơn du lịch, khách sạn hoặc nhà hàng, thanh toán cho các sự kiện văn hóa hoặc thể thao); chi phí sinh hoạt, hoặc chi phí cho các chuyến đi hoặc lưu trú tại khu nghỉ dưỡng; • Sử dụng phương tiện đi lại hoặc nhà nghỉ; • Vé giảm giá hoặc miễn phí cho các sự kiện; • Dịch vụ, ưu đãi cá nhân hoặc cải thiện nhà cửa; • Quyên góp từ thiện; • Thư mời để hỗ trợ đơn xin thị thực; • Các lợi ích khác có giá trị đối với người nhận / nhà cung cấp.
Tạo điều kiện thuận lợi để thanh toán	Thanh toán cho các quan chức chính phủ để có được hoặc tăng tốc các dịch vụ thông thường mà các quan chức phải cung cấp.
Ảnh hưởng bán hàng rong	Hành động của một người kiếm tiền từ ảnh hưởng thực sự hoặc nhận thức của họ để có được quyết định có lợi từ bên thứ ba. Nó bao gồm ba người tham gia: người tìm kiếm ảnh hưởng (người đưa ra lợi ích hoặc quà tặng), người bán hàng rong ảnh hưởng (người sử dụng ảnh hưởng mà họ có nhờ vào vị trí của họ) và mục tiêu có quyền ra quyết định (cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, thẩm phán, chuyên gia, v.v).
Xung đột lợi ích	Một tình huống ảnh hưởng hoặc dường như ảnh hưởng đến khả năng hành động khách quan của một người vì lợi ích tốt nhất của CEVA. Tham nhũng có thể phát sinh khi xung đột lợi ích bị che giấu, đánh giá thấp, quản lý kém hoặc lạm dụng. Vui lòng xem Quy tắc & Nguyên tắc Xung đột Lợi ích để biết thêm thông tin về việc tiết lộ và quản lý xung đột lợi ích.
Vận động hành lang	Bất kỳ hoạt động nào có ý định ảnh hưởng đến pháp luật, hình thành chính sách hoặc quá trình ra quyết định thông qua bất kỳ hình thức vận động nào.
Nhân viên	Bất kỳ giám đốc, cán bộ, người quản lý hoặc nhân viên nào, dù được CEVA chỉ định hoặc thuê, trong một thời gian giới hạn hoặc không xác định, để làm việc cho CEVA.
Đóng góp từ thiện	Một khoản thanh toán hoặc lợi ích bằng hiện vật được tặng cho một tổ chức có địa vị từ thiện hoặc tương đương và được thực hiện mà không mong đợi được nhận lại.

Bảo trợ	Giao dịch trong đó một công ty thực hiện thanh toán, bằng tiền mặt hoặc hiện vật, để liên kết tên của mình với chủ sở hữu quyền và đổi lấy phí tài trợ, nhận được các quyền và lợi ích như sử dụng tên của chủ sở hữu quyền, tín dụng quảng cáo trên phương tiện truyền thông, sự kiện, ấn phẩm, sử dụng các phương tiện và cơ hội để quảng bá tên của mình, sản phẩm và dịch vụ. Đó là một giao dịch kinh doanh và là một phần của quảng cáo.
Sách & hồ sơ	Hồ sơ bằng văn bản về các hoạt động và giao dịch kinh doanh của công ty (ví dụ: tài khoản, hóa đơn, thư từ, giấy tờ, CD, băng, bản ghi nhớ và bất kỳ tài liệu nào khác hoặc thông tin được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào).

Hỏi & Đáp

Chúng tôi đang có kế hoạch mở một nhà kho mới và đang phải chịu áp lực vì phải mất “quá nhiều thời gian” để có được giấy phép. Một viên chức tại chính quyền địa phương cho biết quá trình này có thể được đẩy nhanh bằng cách trả một khoản phí bổ sung nhỏ. Chúng tôi có thể trả tiền không?

KHÔNG. Các khoản thanh toán tạo điều kiện có thể đảm bảo hoặc xúc tiến các hành động pháp lý thông thường của chính phủ (giấy phép, giấy phép, thị thực, thủ tục hải quan, v.v.) hoàn toàn bị cấm thực hiện tại CEVA.

Thị trường thành phố đang tìm kiếm phương tiện giao thông đi lại. Nếu chúng tôi thực hiện việc vận chuyển này miễn phí, chúng tôi có thể yêu cầu thị trường tác động đến chính quyền địa phương và xúc tiến các giấy phép cần thiết mà chúng tôi đã chờ đợi. Chúng ta có thể làm điều đó không?

KHÔNG. Bán hàng rong ảnh hưởng bị nghiêm cấm hoàn toàn tại CEVA. Sử dụng ảnh hưởng hoặc nhận thức của một người để được quyền quyết định thuận lợi từ bên thứ ba có thể xuất hiện với mục đích bán ảnh hưởng, điều này bị nghiêm cấm.

Trong quá trình đấu thầu, một nhà cung cấp mời chúng tôi tham dự một cuộc họp kinh doanh và đề nghị trả tiền chỗ ở, đi lại và vé tham dự một sự kiện thể thao lớn diễn ra cùng một lúc và địa điểm. Chúng tôi có thể chấp nhận đề nghị này không?

KHÔNG. Chấp nhận bất kỳ món quà hoặc lời mời nào có thể ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của bạn trong quá trình đấu thầu đều bị cấm. Thời gian đấu thầu là thời điểm nhạy cảm và mặc dù các đề nghị có thể thú vị và trong môi trường xung quanh vui vẻ, chúng nên bị từ chối theo [Quy tắc & Nguyên tắc Quà tặng, Giải trí & Đãi ngộ](#).

Một nhà cung cấp tiềm năng muốn thảo luận trực tiếp, ngoài giờ làm việc, ở một nơi thoải mái về cách họ có thể cải thiện đề nghị của mình để ‘đôi bên cùng có lợi’. Ý tưởng này có vẻ đáng ngờ đối với tôi; Tôi nên làm gì?

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy nói chuyện với người quản lý trực tiếp của bạn. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với nhân viên Bộ phận Đạo đức & Tuân thủ tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng [Đường dây Trợ giúp Đạo đức & Tuân thủ của CEVA](#), hoạt động 24/7, bằng nhiều ngôn ngữ – ở hầu hết các quốc gia, bạn cũng có thể báo cáo mối quan ngại của mình một cách ẩn danh.

Chúng tôi muốn tham gia vào một liên doanh. Trong quá trình đàm phán, chúng tôi được biết rằng một trong những nhà quản lý cấp cao của công ty đối tác cũng là một quan chức chính phủ. Chúng ta nên làm gì?

Ngay cả nhận thức về việc hối lộ các quan chức chính phủ cũng có thể làm tổn hại đến danh tiếng của CEVA và nhân viên của CEVA. Bất kỳ nhân viên CEVA nào tham gia với một bên kinh doanh là quan chức chính phủ hoặc có liên quan đến quan chức chính phủ phải liên hệ trước với [Bộ phận Đạo đức & Tuân thủ CEVA](#).

Tôi là Trưởng phòng Tài chính địa phương. Giám đốc sản phẩm địa phương yêu cầu tôi trả tiền cho dịch vụ của một nhà điều hành xe tải địa phương, người được thuê khẩn cấp vì tai nạn với đối tác kinh doanh lâu dài của CEVA. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng hợp đồng với bên thứ ba này không được CEVA ký, nhà cung cấp dịch vụ mới đối với CEVA và không có đủ tài liệu cho hoạt động. Tôi có thể ủy quyền thanh toán không?

Không. Bất chấp sự cấp bách của tình hình, việc trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ mà không tuân theo quy trình hiện hành và thiếu tài liệu đầy đủ đều bị cấm trong CEVA. Vui lòng liên hệ với nhân viên bộ phận Đạo đức & Tuân thủ tại địa phương của bạn để nhận được lời khuyên thích hợp.



CEVA Logistics 2024

www.cevalogistics.com